

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๖/ว ๑๐๕



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การจัดอบรมสัมมนาพร้อมกันของนักเรียนทุนรัฐบาล ปี ๒๕๕๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓

ตาม กฎ ก.พ. ที่อ้างถึง กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อพัฒนาข้าราชการให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี โดยให้ดำเนินการในกระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาพร้อมกัน และให้ในระยะเวลาในการพัฒนาดังกล่าว เป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการอบรมสัมมนาพร้อมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว และกำหนดให้ใช้เวลาในการอบรมสัมมนาพร้อมกันเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ (๑๒๐ ชั่วโมง) ไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของผู้ที่จบการศึกษาในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องดำเนินการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ รวมจำนวนประมาณ ๒,๖๐๐ ราย และต้องเข้ารับการศึกษาเพิ่มพูนทักษะในส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาพร้อมกันในภาพรวมของแต่ละเขตตรวจราชการ โดยอาจดำเนินการในภาพรวมทั้งเขตหรือแยกเป็นรายจังหวัด (มอบให้จังหวัดดำเนินการเอง) ตามความพร้อมในการจัดการอบรมสัมมนา ดังกล่าว

๒. กำหนดเวลาการอบรมสัมมนา ให้ทุกเขต ทุกจังหวัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้แจ้งให้สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจัดส่งผู้แทนเขตหรือจังหวัดที่จะดำเนินการจัดการอบรมฯ หน่วยงานละ ๓ คน มารับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการอบรมฯ จากวิทยาลัยนักษบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการอบรมสัมมนาฯ ใหม่ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้สามารถกลับไปดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาให้ทันภายในวันที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ เมฆธน)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๕๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๕๕ - ๖